



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนมะเกลือ
ถึงเขตติดต่อตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนมะเกลือถึงเขตติดต่อตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑) สภาพเดิม เป็นถนนลูกรังคันคลองชลประทาน กว้างเฉลี่ย ๖-๖.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐
เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนมะเกลือถึงเขตติดต่อตำบลสระพังลาน
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๙๗๕ เมตร ไม่มี
ไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ไว้
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
หรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือเป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการกันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อถือ
๖. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๗. เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีขอสงวนสิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาจ้างเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินงานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง กรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถยกเลิกการจัดจ้างได้

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ขึ้นไป กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

กำหนดยื่นซองสอบราคาและเปิดซองสอบราคา ดังนี้


๑. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอาหารชั้น ๒ ของอาคารหอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณ - ชัยนาท

๒. วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ. หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๓. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องอาหารชั้น ๒ ของอาคารหอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณ - ชัยนาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๒-๕๙๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี